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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

ของ 
บริษัท พรีเมยีร์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนด
วา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยถ่ายทอดการประชุม ณ 
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร   

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบวา่ ในการประชุม
คร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 5 ราย และผูรั้บมอบฉันทะจ านวน 30 ราย รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
ท่ีมาประชุม 35 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้140,652,719 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.5450 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ครบเป็น
องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จากนั้นประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

อน่ึง ระหวา่งด าเนินการประชุม มีผูถื้อหุ้นลงทะบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยทา้ยท่ีสุดมีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ย
ตนเองจ านวน 7 ราย และผูรั้บมอบฉนัทะจ านวน 30 ราย รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมทั้งหมดจ านวน 37 ราย 
นบัจ านวนหุน้ได ้142,058,819 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 50.0403 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 

ในเบ้ืองตน้ ประธานฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ สืบเน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(“COVID-19”) ระลอกใหม่ ท่ียงัไม่กลบัสู่สภาวะปกติ จึงก าหนดให้การประชุมเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-
AGM โดยโปรแกรมจดัประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ีเป็นของบริษทั โคโนวานซ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการระบบ
ควบคุมการประชุมท่ีไดรั้บการรับรองจากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

จากนั้น ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวน 7 ท่าน จากกรรมการทั้งส้ิน 8 ท่าน คิด
เป็นร้อยละ 87.50 ดงัน้ี 

1. นายวเิชียร   พงศธร ประธานกรรมการ  
2. ดร. ภิรมย ์แจ่มใส กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางศุภศรี   สุธนฐาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสุรเดช   บุณยวฒัน กรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและก ากบัความเส่ียง 
5. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการ  
6. นางสาววรรณา   คลศรีชยั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
7. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการ 
กรรมการท่ีลาประชุม
1. นายสุรพล สร้างสมวงษ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ทั้งน้ี บริษทัมีคณะกรรมการชุดยอ่ยคือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและก ากบัความ

เส่ียง รวม 2 คณะ ส าหรับคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน คณะกรรมการทั้ งคณะ (ยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) ปฏิบัติหน้าท่ี
ดงักล่าว  

นอกจากน้ี ยงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงประกอบดว้ย 
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   1. นายศิษฏากร อุสนัโน กรรมการผูจ้ดัการ - Enterprise Systems and Infrastructure Business 
       บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จ ากดั 
   2. นางสาวณฎัธิกา กาญจนรินทร์ กรรมการผูจ้ดัการ - Digital Solutions Business  
       บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จ ากดั 
   3. นางสาวปิยดา สุขสมยั รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงินและบริหาร  
       บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จ ากดั ดูแลดา้นบญัชี การเงิน  
    4. นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ เลขานุการบริษทั และ 
       ผูอ้  านวยการ งานบรรษทัภิบาล กฎหมายและ งานทะเบียน ดูแลดา้นกฎหมาย  
 อน่ึง มีผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั คือ คุณฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ เขา้ร่วมประชุม 
 ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ในฐานะเลขานุการบริษทั    
ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบถึงวธีิปฏิบติัการลงคะแนนและการซกัถาม ดงัต่อไปน้ี 
 หลกัเกณฑใ์นการนบัคะแนนเสียง ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 คะแนนเสียง  
 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรมการลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉันทะจะตอ้งลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ                  
คสัโตเดียนซ่ึงจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้
 เม่ือบริษทัฯเปิดใหล้งคะแนน ใหก้ดลงคะแนนเม่ือไฟวาระแสดงสีเหลือง จะมีหนา้ต่างปรากฏข้ึนมา โดยบริษทัฯจะ
เปิดใหล้งคะแนนเป็นเวลา 1 นาที โดยประมาณ 
 กรณีเห็นดว้ยกบัวาระใด ผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งลงคะแนนในวาระนั้น ระบบจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้เป็นเห็นดว้ย  

กรณีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ผูถื้อหุ้นเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกวาระนั้ น จากนั้ นกดปุ่ม
ลงคะแนน ระบบจะใหผู้ถื้อหุน้กดปุ่มตกลงอีกคร้ังเพ่ือเป็นการยนืยนัการลงคะแนน และท่ีแถบแสดงสถานะการประชุมจะแสดง
วา่ลงคะแนนแลว้ 

หากตอ้งการแกไ้ขการลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงท่ีท าไปแลว้ ตอ้งท าก่อนท่ีวาระจะปิด (หากวาระปิด
แลว้จะไม่สามารถท าการแก้ไขการลงคะแนนได้) สามารถท าได้โดยการกดไปท่ีขอ้ความลงคะแนนแลว้ท่ีแถบสถานะการ
ประชุม จะพบกบัหนา้ต่างท่ีเคยลงคะแนนไปแลว้ ให้กดปุ่มแกไ้ข จะมีขอ้ความเตือนเร่ืองการลบการลงคะแนนท่ีลงไวข้องวาระ
นั้น หากยนืยนัการแกไ้ขใหก้ดปุ่มใช่ หากไม่ตอ้งการแกไ้ขใหก้ดปุ่มไม่ใช่ 
 ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ประสงคล์งคะแนนเสียงหรือไม่กดลงคะแนนในระบบ จะถือวา่ลงคะแนนเป็นเห็นดว้ย 

ในการลงผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมโดยส่วนท่ีเหลือจะถือเป็น
คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ทั้งน้ีไดน้บัคะแนนเสียงท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ ใหถื้อการออก
เสียงคะแนนในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม ซ่ึงไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่าว
ไวล่้วงหนา้ในตอนท่ีลงทะเบียนเขา้ประชุมแลว้ 

การแจง้ผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ย / ไม่เห็นดว้ย / และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระ
จะใชจ้ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมล่าสุด และเม่ือระบบเปิดประมวลผลในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลบัไป
แกไ้ขใดๆ ไดอี้กเพ่ือความโปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษทัฯจะด าเนินการในวาระต่อไปทนัทีเพ่ือ
ความรวดเร็ว และเม่ือไดผ้ลคะแนนของวาระก่อนหนา้จะรีบแจง้ท่ีประชุมทราบโดยทนัที  

ส าหรับเร่ืองการเปิดใหซ้กัถาม หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะซกัถาม ขอใหเ้ป็นการซกัถามผา่นการกดปุ่มสญัลกัษณ์รูปมือ
เท่านั้นในช่วงเวลาท่ีบริษทัฯเปิดใหย้กมือซกัถาม ระบบจะแสดงล าดบัของผูถื้อหุน้ข้ึนท่ีหนา้จอของบริษทัฯ หลงัจากนั้นบริษทัฯ
จะเป็นผูแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามตามล าดบั โดยบริษทัฯจะเป็นผูเ้ปิดไมโครโฟนให้ของผูถื้อหุน้เพื่อเปิดการใชง้านตามระบบ
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คิวในแต่ละวาระ ซ่ึงจะปรากฏรูปไมโครโฟนสีเขียวให้ผูถื้อหุ้นทราบบนหน้าจอ ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะแจง้ช่ือ-
นามสกลุ และสถานะของผูถื้อหุน้ เช่น เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือรับมอบฉนัทะก่อนการซกัถาม 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการใดๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อใหก้ารประชุมกระชบัและมีประสิทธิภาพ 

ประธานฯ ไดแ้จง้เพ่ิมเติมวา่ ส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ือง
เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม  และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯล่วงหนา้ โดย
ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเร่ืองตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด
เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ
ล่วงหนา้ 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
22 กรกฎาคม 2563 โดยส าเนารายงานการประชุมฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีท่านใด
สอบถามรายละเอียดหรือมีขอ้แกไ้ขใดๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 
2563 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
 

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 140,652,719 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
 ประธานฯ ไดข้อให้ นางสาววรรณา คลศรีชยั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2563 ของบริษทัฯและบริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากดั บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั ให้ท่ีประชุมทราบ 
ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 ผลการด าเนินงานปี 2563 ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วม 2,852.95 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 16.61 
ลา้นบาท มีก าไรสุทธิ 176.15 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 15.74 ลา้นบาท ส าหรับบริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ 
จ ากดั มีรายไดร้วม 2,828.31 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 9.83 ลา้นบาท มีก าไรสุทธิ 177.08 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
15.48 ลา้นบาท  
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 ส าหรับรายงานการด าเนินงานเพ่ือความยัง่ยนืนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินการดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 การด าเนินธุรกจิ 
 การสร้างความน่าเช่ือถือผ่านโครงการของหน่วยงานต่างๆ  

 ไดรั้บการคดัเลือกจาก ตลท. ใหเ้ป็น “หุน้ย ัง่ยนื” ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 (THSI) 
 ไดรั้บรางวลัดีเด่น Company Performance Awards จาก ตลท. (SET Awards 2020) 
 ไดรั้บรางวลั Distinguished Awards สาขา “ความเป็นเลิศในการบริหารจดัการโดยรวม (Corporate Management 

Excellence Award) จดัโดย TMA และ SASIN 
 ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจาก

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) 
 การบริหารจดัการนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัตใินการด าเนินธุรกจิ 

 นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั 
 การจดัท าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
 จดัท านโยบายการด าเนินธุรกิจใหส้อดรับกบั พรบ. ขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA) 
 มาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

 ความร่วมมือกบัคู่ค้า 
 การสร้างความยัง่ยืนผ่านกลไกทางสังคม 

 การใชก้ลไกของสายงานพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 การส่งเสริมกิจกรรมของพนกังาน เพ่ือการมีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม 

 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแถลงวา่ท่ีประชุม
ไดรั้บทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 แลว้ 
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทฯส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 
ของบริษทัฯท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัฯส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี  
 

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 142,058,819 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหัก
ภาษีเงินได ้และส ารองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษทัฯตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ทั้งน้ีในปี 2563 บริษทัฯมีก าไรสุทธิ 
157.33 ลา้นบาท มีก าไรสะสมหลงัหักส ารองตามกฎหมาย 198.12 ลา้นบาท คณะกรรมการของบริษทัฯจึงเห็นสมควรเสนอ      
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกหุน้ 0.40 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 113,555,576.80 บาท ซ่ึงเม่ือรวม
กับเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 2563 หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 28,388,894.20 บาท        
จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2563 หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 141,944,471.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 90.91 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว้
ของบริษทัฯ โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 2 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนั
องัคารท่ี 11 พฤษภาคม 2564  
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุม
ลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนดงัน้ี  
 

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 142,058,819 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 
 
วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกอบกับขอ้บังคบัของ
บริษทัขอ้ 13 และขอ้ 15 ก าหนดวา่ คณะกรรมการของบริษทัฯมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้ง และ
ก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั   ผูถื้อหุ้นประจ าปีจ านวนหน่ึงในสาม หรือจ านวนท่ี
ใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษทัให้ใชว้ธีิจบั
ฉลาก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระอาจถูก
เลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
 ปัจจุบนั บริษทัฯมีกรรมการทั้งส้ิน 8 ท่าน ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. ดร. ภิรมย ์แจ่มใส กรรมการอิสระ 
2. นายสุรเดช บุณยวฒัน กรรมการ 

 คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลกัเกณฑ์และ
กระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีก าหนดไว ้รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทั
ในช่วงท่ีผ่านมา เห็นวา่สมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน ซ่ึง
มีคุณสมบติัเหมาะสม กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯอีกวาระหน่ึง  
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 ทั้ งน้ี  ในส่วนของ ดร. ภิรมย์ แจ่มใส ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯอีกวาระหน่ึงนั้ น 
คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้วา่มีคุณสมบติัตรงตามหลกัเกณฑ์ และสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการไม่ไดมี้การก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระเน่ืองจากการ
ท่ีกรรมการด ารงต าแหน่งอยา่งต่อเน่ืองน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ประกอบกบั
การสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถด าเนินการไดโ้ดยง่าย 
 อน่ึง บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองหรือการพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั 
ของคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือเขา้มา 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุม
ลงมติโดยใชบ้ตัรลงคะแนน 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี  

1. ดร. ภิรมย ์แจ่มใส กรรมการอิสระ 
 

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 141,458,819 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 600,000 - 
 

2. นายสุรเดช บุณยวฒัน กรรมการ 
 

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 142,058,819 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 
 
วาระที ่6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงผลส ารวจของ IOD ทั้งจากบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรายไดแ้ละระดบั
มูลค่าหลักทรัพยต์ามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯและภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของกรรมการแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 เท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2563  
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 อน่ึง ในปี 2563 คณะกรรมการไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ิมอีก 1 คณะ คือ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และก ากับความเส่ียงโดยแต่งตั้ งกรรมการท่ีมาจากฝ่ายจัดการจ านวน 3 ท่าน  ซ่ึงกรรมการทุกท่านสละสิทธ์ิในการรับ
ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดงัน้ี 
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2563 ปี 2564  
เบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการบริษทั (บาท/คร้ัง) 
- กรรมการบริษทั (บาท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/คร้ัง) 
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและก ากบัความเส่ียง 
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและก ากบัความเส่ียง (บาท/คร้ัง) 
- กรรมการธรรมาภิบาลและก ากบัความเส่ียง (บาท/คน/คร้ัง) 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 

 
- 
- 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 

 
12,500 
10,000 

บ าเหน็จ  
- ประธานกรรมการบริษทั (บาท/ปี) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี) 
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) 
- กรรมการท่ีมิใช่กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) 

300,000 
325,000 
290,000 
230,000 

300,000 
325,000 
290,000 
230,000 

สิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืนและผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
 
  โดยเบ้ียประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม และกรรมการท่ีมีฐานะเป็นผูบ้ริหารทุกท่านสละสิทธ์ิท่ีจะรับ
ค่าตอบแทนกรรมการทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและบ าเหน็จ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ซ่ึงไม่รวม
คะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย จ านวน 5,600,440 คะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 136,458,379 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 5,600,440 - 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564        
  ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษทัทุกปี คณะกรรมการไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี
โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ และคุณภาพของการใหบ้ริการ ส าหรับค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีไดพ้ิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี และอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของส านกังานอ่ืน จึงเห็นควรเสนอ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯประจ าปี 2564 ด้วยมี
มาตรฐานทดัเทียมกบัส านกังานสอบบญัชีอ่ืน และมีอตัราค่าตอบแทนการสอบบญัชีท่ีเหมาะสม โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1. นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัตั้งแต่ปี 2561 หรือ 

2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5419 ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัตั้งแต่ปี 2563 หรือ  

3.   นางสาววธู ขยนัการนาว ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5423 ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ตั้งแต่ปี 2563 

โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 590,000 บาท เท่ากบัปีท่ีผา่นมา โดยไม่มีค่าบริการอ่ืน 
  ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอดังกล่าวเป็นผูส้อบบัญชีท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและมีความเห็นวา่ ควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมแลว้ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี  
 

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 142,058,819 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

 
วาระที ่8 เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามท่ีจะให้บริษทัฯ หรือคณะกรรมการ
ช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคราวน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯออกหนังสือเชิญ
ประชุม 19 มีนาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 19 เมษายน 2564  นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งค าถาม จากนั้นประธานฯไดเ้ปิด
โอกาสให ้ ผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมไดซ้กัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นดงัน้ี    
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 ผูถื้อหุน้: สอบถามเร่ืองนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรอนัเป็นหน่ึงตามแนวทางของ ESG ว่า บริษทัฯมีนโยบายการ
มอบสวสัดิการดา้นกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหก้บัพนกังานและผูบ้ริหารหรือไม่ 
 ประธานฯ: บริษทัฯให้ความส าคญักบัเร่ืองของพนกังานตามนโยบายท่ีนางสาววรรณาไดน้ าเสนอไวว้า่ ความยัง่ยืน
หรือความส าเร็จร่วมกนัระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมโดยรวม ธุรกิจน้ีอาศยัพนักงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ มีความ
ผกูพนักบับริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ี เร่ืองของการจ่ายผลตอบแทนหรือสวสัดิการ บริษทัฯก็มีนโยบายท่ีจะจ่ายผลตอบแทนและมี
ระบบในการเทียบเคียงตรวจสอบขอ้มูลเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัอุตสาหกรรมเดียวกนั  
    ผลตอบแทนในเชิงจูงใจก็มีให้กบัพนกังานเพ่ือให้สร้างผลงานใหดี้ท่ีสุด ในแง่ของความมัน่คง บริษทัฯมี
กองทุนส ารองเล้ียงชีพให้กบัพนักงานมานานแลว้โดยบริหารจดัการร่วมกบักลุ่มบริษทัพรีเมียร์ นอกจากน้ีบริษทัฯยงัมีส่วน
ร่วมกบัสหกรณ์ออมทรัพยก์ลุ่มบริษทัพรีเมียร์ให้พนักงานสามารถสมคัรได้ มีการออมทรัพยแ์ละกูย้ืมไดต้ามความเหมาะสม 
บริษทัฯยงัมีระบบประกนัสงัคม ประกนัชีวติ ประกนัสุขภาพ รวมถึงประกนัสุขภาพท่ีบริษทัฯมอบใหพ้นกังานเองดว้ย 
 ผูถื้อหุน้: สอบถามวา่ ในช่วง COVID-19 บริษทัฯไดรั้บผลกระทบหรือไม่ ผลประกอบการปีน้ีคาดว่าจะมีรายได้
เพ่ิมข้ึนก่ีเปอร์เซ็นต ์และการดูแลค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาววรรณา คลศรีชยั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นผูช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุ้น
ทราบดงัน้ี 
 นางสาววรรณา:   ผลกระทบมีทั่วประเทศ แต่บริษทัฯไดมี้การดูแลพนักงานและด าเนินธุรกิจให้ต่อเน่ือง ส าหรับ
ผลกระทบจาก COVID-19 นั้น จนถึงปลายปีในช่วงเดือนธนัวาคมมีกระทบบา้งเลก็นอ้ย มีบางธุรกิจเล่ือนโครงการไปตน้ปี แต่ก็
ยงัมียอดการสั่งซ้ือมาบ้างแล้ว คาดว่าในปี 2564 น้ีสถานการณ์จะดีข้ึน ส่วนการดูแลค่าใช้จ่ายนั้ น บริษทัฯดูแลโดยการลด
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นลง 
 ผูถื้อหุน้: พนกังานมี Work from home หรือไม่ 
 นางสาววรรณา: มี Work from home โดยการจดัระบบแบ่งพนกังานออกเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B สลบักนัมาท างาน 
 ผูถื้อหุน้: คุณภาพของงานลดลงหรือไม่ ระหวา่งท างานท่ีบา้นกบัท่ีท างาน 
 นางสาววรรณา: คุณภาพงานไม่ลดลง มีความยืดหยุ่นในการท างาน มีการนัดหมายประชุมไดอ้ย่างครอบคลุมเป็น
บริเวณกวา้งทั้งกบัลูกคา้และภายในบริษทัฯ 
 ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ในแง่ของ Work from home และประสิทธิภาพของงาน ทางบริษทัฯเร่ิมใชม้าตั้งแต่ปี 
2563 มีการจดัระบบการส่ือสารและมีการติดตามประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง มีความคุน้เคยมากอยูเ่ร่ือยๆ เพียงแต่มีขอ้จ ากดัเร่ือง
การติดตั้งใหลู้กคา้ ปัจจุบนับริษทัฯยงัไม่คิดวา่จะมีอะไรท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไม่เป็นคุณมากไปกวา่น้ี 
 ผูถื้อหุน้: ปี 2564 น้ี บริษทัฯจะมีงานอ่ืนท่ีจะเพ่ิมรายไดห้รือไม่ มีทิศทางแนวโน้มท่ีจะปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติม
แผนงานหรือไม่ 
 ประธานฯ: ในธุรกิจหลกัๆ ตามท่ีนางสาววรรณาได้แจ้งไวต้อนแรกนั้น ในรายละเอียดก็จะมีประเภทของสินคา้
บริการท่ีหลากหลาย และเน่ืองจากเป็นสินคา้บริการท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วส าหรับ IT ก็จะมีของ
ท่ีทันสมัยมากข้ึน ประสิทธิภาพสูงข้ึนอยู่เสมอ เป็นเร่ืองปกติท่ีบริษทัฯตอ้งท าอยู่แลว้เพ่ือให้บริการกับลูกคา้ท่ีมีระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพทนัสมยัอยูเ่สมอ ขณะเดียวกนั จ านวนฐานของลูกคา้ของบริษทัฯท่ีเป็นลูกคา้ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ก็มี
ความกวา้งในอุตสาหกรรมต่างๆ มีจ านวนหลายร้อยราย และในจ านวนหลายร้อยราย ลูกคา้ส่วนใหญ่คือลูกคา้ประจ าท่ีซ้ือสินคา้/
บริการกบับริษทัฯอยา่งต่อเน่ืองอยูแ่ลว้ 
 ผูถื้อหุน้: ในอนาคต 3-5 ปีขา้งหนา้ สินคา้ Digital Solutions จะมีทิศทางไปในทางไหน 
 ประธานฯ: Digital Solutions เป็นหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนทีหลงั มีความหลากหลายของสินคา้บริการท่ีบริษทัฯน าเสนอ
ให้กับลูกค้า เป็นพฒันาการใหม่ เช่น ระบบความปลอดภัย เร่ือง Robotic การบริหารจัดการด้านงานบุคคล เป็นต้น เป็น
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หน่วยงานท่ีตอ้งอาศยัการพฒันาเร่ืองใหม่ๆ เป็นแนวทางหลกัเพ่ือท่ีจะสร้างใหห้น่วยงานน้ีเจริญเติบโตข้ึน โดยมีรายไดป้ระมาณ 
500 ลา้นบาทต่อปี และยงัสามารถเติบโตในสายงานน้ีไดอี้กพอสมควร 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และให้
การสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯดว้ยดี รวมทั้งให้ความไวว้างใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และกล่าวปิดประชุม
เวลา 11.00 น. 

______________________________________ 
 

      ลงช่ือ          นายวเิชียร    พงศธร            ประธานท่ีประชุม 
          (นายวเิชียร  พงศธร) 


